

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ NGƯỜI NÔNG DÂN TRONG XU THẾ HỘI NHẬP

Thứ sáu, 28/08/2015

Trong xu thế hội nhập với tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế, việc phát huy vai trò chủ thể của nông dân luôn được lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Tại TP Cần Thơ, thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020", 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân TP Cần Thơ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm góp phần xây dựng giai cấp nông dân ngày càng vững mạnh.

Nâng cao hiệu quả các mô hình kinh tế tập thể

Được xem là bệ đỡ cho kinh tế hộ, trong sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác có vai trò khá quan trọng giúp các hộ nông dân phát triển sản xuất. Thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác, Thành ủy Cần Thơ đã tập trung chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức kinh tế tập thể, tổ hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản.

Theo đồng chí Trần Thị Thiên Thu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ, kinh tế hợp tác là vấn đề chủ lực để phát triển kinh tế tại địa phương. Thời gian qua, Hội Nông dân TP Cần Thơ đã chỉ đạo cơ sở tập trung đẩy mạnh việc vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác, liên kết sản xuất. Hàng năm, mỗi một cơ sở Hội đều phát triển từ 1-2 mô hình kinh tế tập thể. Hội Nông dân TP Cần Thơ cũng thường xuyên kiểm tra và hỗ trợ để giúp đỡ các mô hình kinh tế tập thể phát triển bền vững. Theo thống kê của Hội Nông dân TP Cần Thơ, tính đến nay, toàn thành phố có 79 HTX nông nghiệp, 1.246 Tổ hợp tác hoạt động theo nhu cầu của nhóm nông dân khi vào mùa vụ bơm tưới, gieo sạ hay thu hoạch, tiêu thụ nông sản và có 7 trang trại được cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn mới. Các địa phương, đơn vị cũng tập trung xây dựng phong trào "Cánh đồng mẫu lớn". Qua mô hình sản xuất tập trung này đã tạo điều kiện phát huy hiệu quả "liên kết bốn nhà", thúc đẩy nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho nông dân.

HTX Tân An Hưng (phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt) là một trong những HTX hoạt động hiệu quả. Anh Nguyễn Minh Hải, Giám đốc HTX Tân An Hưng, cho biết:

"Trước đây, bà con nơi đây chỉ trồng lúa lương thực lợi nhuận thấp. Sau thời gian nghiên cứu học tập, tôi chuyển sang trồng lúa giống và đạt hiệu quả. Từ đó, tôi phối hợp cùng Hội Nông dân phường vận động bà con thành lập tổ hợp tác vào năm 2013. Ban đầu chỉ có 7 thành viên tham gia với tổng diện tích khoảng 10ha". Để thu hút các thành viên tham gia, Hội Nông dân phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Đồng thời, tìm nguồn tiêu thụ; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật canh tác; tín chấp cho các thành viên vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội;... Hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác ngày càng được khẳng định nên đến đầu năm 2015, tổ hợp tác được phát triển xây dựng thành HTX, diện tích đất của các thành viên được quy hoạch thành cánh đồng lúa giống chất lượng cao và sản phẩm lúa giống của HTX được đăng ký thương hiệu mang tên Tân An Hưng. Theo các thành viên của HTX, lợi nhuận thu được từ việc trồng lúa giống cao hơn khá nhiều so với trồng lúa lương thực, thu nhập hàng năm đạt hàng trăm triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Niêm, thành viên của HTX cho biết: "Tôi tham gia từ lúc HTX chỉ mới là tổ hợp tác. Tôi thấy việc liên kết tập thể này có nhiều thuận lợi như: đầu ra ổn định, lợi nhuận cao hơn. Nhà tôi có 20 công ruộng. Trước đây trồng lúa lương thực chỉ thu lời khoảng 90 triệu đồng/năm; còn hiện tại trồng lúa giống lời hơn 130 triệu đồng/năm. Tôi còn được hỗ trợ vay 25 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để mua giống, phân bón,...". Với hiệu quả kinh tế mang lại các thành viên trong HTX Tân An Hưng cũng tích cực tham gia xây dựng quê hương, đóng góp hàng chục triệu đồng và ngày công lao động để xây dựng 2 cầu bê tông, 1.000 mét đường giao thông nông thôn tại khu vực Tân An, phường Thuận Hưng vào cuối năm 2014.



Cán bộ Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư TP Cần Thơ hướng dẫn các thành viên HTX Tân An Hưng cách nhân giống lúa.

HTX rau an toàn Long Tuyền (khu vực Bình Thường A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy) được thành lập từ tháng 7-2005 với số lượng ban đầu có 11 thành viên tham gia, diện tích trồng rau màu chỉ có 3,3 ha. Ông Triệu Công Đĩnh, Chủ nhiệm HTX cho biết: "Các thành viên của HTX trồng nhiều nhất là dưa hấu; số ít trồng các loại bí đao, dưa leo, khổ qua, ớt,... Mỗi năm HTX thu hoạch trên 800 tấn sản phẩm các loại. Việc trồng rẫy này thu lời gấp 3 lần trồng lúa, ước tính 1 ha trồng màu cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Đến nay, HTX có 16 thành viên tham gia với diện tích 11,2ha. Hiện nay, sản phẩm của HTX đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ chứng nhận là sản phẩm an toàn và sắp được công nhận việc đăng ký nhãn hiệu...". Theo ông Đĩnh, đồng hành cùng sự phát triển của HTX, các cấp Hội Nông dân cũng thường xuyên vận động, tổ chức các lớp tập huấn chuyên giao khoa học kỹ thuật (KHKT), hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, hỗ trợ giới thiệu quảng bá sản phẩm... giúp cho các thành viên phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Phát huy vai trò của Hội Nông dân các cấp

Cùng với việc vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, liên kết sản xuất, để triển khai thực hiện Kết luận 61 đi vào cuộc sống, Thành ủy Cần Thơ cũng đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo Đề án 61 cấp thành phố; các quận, huyện cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện tốt Kết luận 61-KL/TW. Theo đồng chí Lê Bá Phước, Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ kiêm Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 61, việc tuyên truyền, quán triệt Kết luận 61 của Ban Bí thư được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, đoàn thể triển khai sâu rộng. Về phía Hội Nông dân TP đã chủ động, sáng tạo, kịp thời đề xuất, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách và trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ hội viên nông dân đầu tư phát triển kinh tế. 5 năm qua, Hội Nông dân TP đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp trên 3.570 hộ nông dân vay vốn với số tiền trên 439 tỉ đồng. Bên cạnh đó, từ nguồn Ngân hàng Chính sách Xã hội, Hội đã hỗ trợ cho 109 hộ vay vốn với số tiền trên 2,3 tỉ đồng. Ngoài ra, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng đầu tư cho 26 dự án với tổng số tiền trên 11,2 tỉ đồng, đã giải quyết cho 283 hộ nông dân vay phát triển sản xuất, dịch vụ. Để hỗ trợ nông dân tiếp cận KHKT, các cấp Hội Nông dân thành phố đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức 812 lớp tập huấn KHKT cho 26.528 lượt hội viên, nông dân về kỹ thuật chăm sóc lúa, hoa màu và cây ăn trái; tổ chức 1.829 cuộc hội thảo đầu bờ và học tập kinh nghiệm cho trên 35.970 lượt cán bộ, hội viên tham gia... Qua đó, đã góp phần nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, các cấp Hội đã phối hợp cùng ngành nông nghiệp tích cực triển khai các chủ trương, chính sách hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các cấp Hội cũng tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn và hỗ trợ nông dân, làm cầu nối để ký kết hợp đồng sản xuất tiêu thụ nông sản; phối hợp với một số địa phương, đơn vị triển khai, thực hiện ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ lúa gạo cho nông dân; tư vấn, hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu nông sản;...

Hội Nông dân thành phố còn tích cực phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động, Thương binh & Xã hội và các quận, huyện tập trung tuyên truyền, tư vấn dạy nghề và giới thiệu việc làm cho hội viên nông dân. 5 năm qua, các cấp Hội đã mở được 1.072 lớp, thu hút 19.621 học viên tham dự. Tỷ lệ có việc làm sau đào tạo nghề trên địa bàn TP đạt 73,34%, thu nhập bình quân từ 1,5-4 triệu đồng/người/tháng đã góp phần giúp cho nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Lê Bá Phước, Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ kiêm Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 61, khẳng định: "Kết luận 61 có ý nghĩa to lớn đối với giai cấp nông dân Việt Nam nói chung và nông dân Cần Thơ nói riêng. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Ban Chỉ đạo Đề án 61 tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo Đề án của thành phố và các quận, huyện; các cấp Hội Nông dân tiếp tục đóng vai trò trung tâm và nòng cốt trong công cuộc xây dựng nông thôn mới...".

Bài, ảnh: H. Vân